

สคค. (eMail)

ส่ง : กศค.

รับที่ : 55328/67

9 พ.ค. 2567 เวลา 10.00 น.



ที่ สคค. ๐๔ / ๓๑๕

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ความเห็นต่อรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๘๘๕๓ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีแจ้งเรื่องรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนได้เสนอเรื่องดังกล่าวไปยังเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการ โดยขอให้องค์การมหาชนพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อไป ความละเอียดครบถ้วนแล้ว นั้น

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สคค. พิจารณาแล้ว ขอเสนอความเห็นต่อประเด็นข้อเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินองค์การมหาชนด้านการกำหนดตัวชี้วัดที่ควรให้ความสำคัญกับการกำหนดตัวชี้วัดที่ตบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและเชื่อมโยงกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลและอาจมีการกำหนดตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs by Function) ในกลุ่มองค์การมหาชน โดยขอเรียนชี้แจงว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สคค. ได้ดำเนินบทบาทภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมซอฟต์แวร์ (Soft Power) โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตัวชี้วัดร่วมใน Agenda: ๓ รายได้จากการท่องเที่ยว ด้วยแล้ว อย่างไรก็ตาม สคค. ขอเสนอความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นดังต่อไปนี้

๑) การพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดขององค์การมหาชน ควรเป็นไปโดยสอดคล้องกับข้อเท็จจริงด้านงบประมาณและความต่อเนื่องของการได้รับการจัดสรรงบประมาณ กอปรกับเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่นำมาใช้พิจารณามีแนวโน้มที่จะเป็นไปเชิงปริมาณซึ่งต้องเพิ่มขึ้นในทุกปีและไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นโดยไม่สอดคล้องกับกรอบตัวชี้วัดที่มีอยู่

๒) สำนักงาน ก.พ.ร. ควรพิจารณาการลดความซ้ำซ้อนในการประเมินผลการดำเนินงานให้แก่องค์การมหาชน อาทิ การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินความคุ้มค่าขององค์การมหาชน ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ควรเป็นหน่วยงานกลางในการจัดจ้างสำหรับการประเมินฯ ดังกล่าว โดยองค์การมหาชนแต่ละแห่งไม่จำเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้เป็นรายหน่วย เพื่อประโยชน์ด้านความประหยัด คุ้มค่า และลดภาระด้านงบประมาณขององค์การมหาชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาคริต พิชญางกูร)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐๒ ๑๐๕ ๗๔๐๐ ต่อ ๑๕๑ (วิไลพร)

โทรสาร ๐๒-๑๐๕-๗๔๕๐ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: wilaiporn.ka@cea.or.th